



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ฉบับประจำวันที 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กรม.ไฟเขียวอัตราครูภาษาจีน

พร้อมเห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาเด็กเร่งด่วน 3 เรื่อง เด็กติดเกม ทะเลาะวิวาท เพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.51 นายวิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอขออนุมัติอัตรากำลังข้าราชการครู เพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีละ 20 ทุนและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 100 ทุนในเร็วๆ นี้ โดยนักศึกษาทุนรุ่นแรกจะจบการศึกษาในปี 2552 ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมอัตราไว้รองรับ ซึ่ง ครม.ได้ให้ ศธ.ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) วิเคราะห์และจัดสรรอัตรากำลังให้ตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ 5 ประการดังนี้ 1.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.การส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้นและจดสิทธิบัตร 3.ส่งเสริมให้นำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4.สนับสนุนด้านการเงิน การคลัง และการลงทุนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และ 5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นแรงงานความรู้และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ส่วนกลไกที่จะผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการสู่การปฏิบัติ ครม.ให้กลับมาทบทวนใหม่และนำเสนออีกครั้ง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ.2551-2554 ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นำเสนอโดยขณะนี้สภาวะความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ภาพรวมในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวม ที่ครอบคลุมปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่มีอายุ 6-25 ปี และยุทธศาสตร์เฉพาะ

สำหรับประเด็นปัญหาที่เร่งด่วน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ติดเกม 2.ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงและทะเลาะวิวาท 3.ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาด้านกรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โดยจะเน้นการป้องกันในกรณีที่เกิดปัญหาการแก้ปัญหาจะคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย และมาตรการแก้ไขจะขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ทั้งนี้ให้ ศธ.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหา